



# บัญชี สะท้อนตัวตน

รชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่

หลายคนเมื่อเห็นคำว่าบัญชีแล้ว...อาจเดินหนี แต่สำหรับนักบัญชีอย่างเรา คงต้องอยู่กับคำนี้ไปตลอด เจอกันทุกวันกับตัวเลข เอกสารหลักฐานมากมาย และความวุ่นวายของรายการทางบัญชีที่ต้องคิดและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้รู้ที่มาของรายการเหล่านั้น มันเกิดขึ้นจริง มันมีอยู่จริง มันมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มีผลต่อการดำเนินงาน สะท้อนตัวตนของสหกรณ์หรือองค์กรนิติบุคคลทุกแห่ง และที่สำคัญต้องถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ...แต่นั้นคืองานที่นักบัญชี และผู้สอบบัญชีต้องทำและพบเจอทุกวัน มันทำให้เกิดความคิดว่า หากเป็นตัวเรา บัญชีของเราจะสะท้อนตัวตนอย่างไรนะ...

ทุกรายการทางบัญชีเริ่มจากรายการที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการที่เกิดขึ้นจริงเหล่านั้น มาใช้ประกอบการบันทึกบัญชี ดังนั้น เราต้องเริ่มเก็บข้อมูลของเราเอง เริ่มจากเก็บข้อมูลในการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน รวมเป็นเดือน และสรุปเป็นปี ผ่านการบันทึกบัญชี ...บันทึกแบบไหนดีละ (มันต้องมีสักรูปแบบที่ใช่สำหรับเรา) ส่วนตัวเราเริ่มต้นบันทึกด้วยสมุดบัญชีมนุษย์เงินเดือน (เล่มสีเหลืองๆ ที่หลายคนคุ้นเคย) แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปการบันทึกบัญชีโดยการใช้แอปพลิเคชันบันทึกในมือถือ... ง่ายขึ้นทีเดียว มีให้เลือกหลากหลายแอป แต่เราคนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แอปที่ใช่และใช้มาตลอด คงหนีไม่พ้น “Smart ME” แอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย สะดวกสบาย สามารถบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน (สำหรับเรานั้นคือสมุดเงินสดประจำวัน บันทึกทุกวันนี้บ่งเงินสดกระหายอดบัญชีทุกวัน (บ่งบอกความเป็นนักบัญชีที่แท้จริง) และสามารถบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (หวังว่าปีนี้จะได้เริ่มบันทึกในส่วนนี้กับเค้าสักที) สามารถดึงรายงานข้อมูลออกมาใช้ได้ด้วยนะ (แต่ก็ไม่เคยดึงข้อมูลออกมาสักทีค่ะ เปลี่ยนเครื่องที่ไร เริ่มต้นบันทึกใหม่ทุกที แต่อย่างน้อยเราก็ได้บันทึกบัญชีเอนะ)



เราบันทึกทุกวัน เป็นประจำต่อเนื่อง แล้วสิ่งที่เราได้มันคุ้มค่า ...ค่าใช้จ่ายที่ตอนจ่ายไม่คิดว่ามันเยอะ แต่พอสิ้นเดือน...ทำไมมันเยอะจัง ...เราลดมันได้ไหมนะ ...วันนี้เงินสดในมือเหลือเท่านี้เอง (ใช้เกินวงเงินแล้ว สัญญาเดือนเริ่มตั้งขึ้น) ยังต้องใช้จ่ายอีกทั้งเดือน ...เอาเงินสดที่นี่ คงต้องจริงจังกับการควบคุมการใช้จ่ายแล้ว มาเริ่มต้นกัน ... (บอกตัวเอง และ @ทุกคน 😊)



พอพูดว่าเริ่มต้นกัน... เสียงที่เคยได้ยินได้รับฟังมาบ้างจากหลายคน คือ พอจดไปเห็นค่าใช้จ่ายแล้วทำใจลำบาก / ทุกวันนี้ก็จดเฉพาะค่าใช้จ่ายหลักๆ ก็เพียงพอแหละ บลาๆๆๆ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว เราลองแก้งๆจดไปก่อน ไม่ต้องคิดโรมาก จดก่อนค่อยไปต่อ... เพราะถ้าเราจดบัญชีทุกวันทำเป็นประจำสม่ำเสมอ สิ่งที่ได้ สิ่งแรก คือ ความระมัดระวังในการจ่าย ทุกครั้งจะจ่ายเงินออกไปมันจะช่วยให้เราฉุกคิดก่อนจ่ายทุกครั้ง (เราจ่ายไปเยอะละนะเดือนนี้) แล้วถ้าเราจดบัญชี รวมเป็นเดือน สรุปเป็นปี เราจะรู้เลยว่า ค่าใช้จ่ายไหนที่เป็นรายจ่ายประจำ เจอกันทุกเดือน และบางเดือนจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น ซื้อปัสจใจ กระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจว่าจัน 55 / จู่ๆ รถต้องซ่อมกะทันหัน / อ่าว..เดือนนี้มีจ่ายค่าประกันชีวิตนี่ เป็นไงละเดือนนี้มีเรื่องพิเศษอีกแล้ว เรื่องเหล่านี้...จะไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไป เมื่อเราจดบัญชี เพราะบัญชีจะสะท้อนตัวตนของเราสำหรับค่าใช้จ่ายประจำทุกเดือน เรารู้แล้วนิ แบ่งเงินไว้สำหรับส่วนนี้ / เรารู้แล้วนิ ...ความไม่แน่นอนสำหรับชีวิตเกิดขึ้นได้เสมออีกแบ่งเงินไว้สำหรับส่วนนี้ และเมื่อเราอยากได้ของพิเศษแทนความสุขใจเรารู้แล้วนิ...รายรับเมื่อหักรายจ่ายประจำและฉุกเฉินแล้ว มันพอจะซื้อได้ไหม (ส่วนนี้ต้องใช้การบังคับใจล้วนๆ เลยนะ ความอยากได้อะนะนะ มนุษย์อย่างเราๆ)

แล้วกรณีที่จดแล้วเห็นค่าใช้จ่ายแล้วท้อใจ จะทำไงดีละ ...คุณมีทางเลือกนะ เลือกที่จะจดบัญชีต่อไป แล้วนำข้อมูลทางบัญชีมาปรับใช้วางแผนการใช้จ่ายคะ บางคนรายรับมันมีอยู่ทางเดียวแต่รายจ่ายมันมากมายเหลือเกิน หาเงินเพิ่มจากไหนดีละ บางคนขยันหารายได้เสริม บางคนบอกรายจ่ายบางอย่างอาจลดทอนลงได้บ้างก็เริ่มลดกันไป นั่นไง...เรามาถูกทางละนะ ไปต่อกันเถอะ จดบัญชีกันคะ



เราอยากให้ทุกคนได้ลองจดบัญชี อย่างน้อยเราจะได้เห็นตัวตนของเราะ หลักการไม่มีอะไร  
 มากเลย เริ่มต้นที่ใจเราก่อน บอกใจว่าเริ่มจด เพราะเริ่มจดเมื่อไหร่ เราจะมีข้อมูลทางบัญชีมาใช้  
 วางแผนการใช้จ่าย ชีวิตเรา (เน้น...ชีวิตเราเลยนะ ขึ้นอยู่กับเราเลยนะนั่น) แล้วเราเอาข้อมูลมาวางแผน  
 การใช้จ่ายอย่างไรละ เราวางแบบนี้ เพื่อใครสนใจ เราสามารถแบ่งเป็น 8 ส่วน ดังนี้

💰 เงินเก็บเพื่อลงทุน เราออมเงินเพื่ออนาคตค่ะ อีก 10 ปี 20 ปี  
 ลงทุนตามความสามารถเราเลยคะ มากน้อยขึ้นอยู่กับเราคะ



💰 ค่าใช้จ่ายรายปี เช่น ค่าประกันโนนนั้นนี้  
 พอถึงเวลาจ่าย พร้อมเพี้ยคะ เตรียมไว้แล้ว

💰 ค่าใช้จ่ายรายเดือน อันนี้ทุกคนรู้ เดือนๆ หนึ่งมีรายจ่าย  
 ไรบ้าง (ข้อมูลบัญชีที่เราจดใช้งานได้จริง)

💰 งบฉุกเฉิน ชีวิตต้องมีแผน B ไว้เสมอ นะคะ

💰 งบการพัฒนาเรียนรู้ มันต้องมีชิ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมคะปีนี้



💰 งบซื้อปิ้ง ให้รางวัลกับตัวเอง อันนี้ไม่มีไม่ได้เลยคะ  
 สุขเบาๆ มันต้องมี แต่มีได้ตามงบนะจ๊ะ

💰 งบท่องเที่ยวเปิดโลกกว้าง สำหรับคนชอบเที่ยวอย่างเรา มันต้องมี มันดีต่อใจ ชักทริปต่อไปก็ยิ่งดี



💰 บริจาคช่วยเหลือผู้อื่น ปกติเราก้ทำประจำทุกเทศกาล  
 แต่หลักๆ ก็บริจาคในวันเกิด การแบ่งปันมันส่งผลดีต่อใจเรา  
 ยิ่งให้ยิ่งได้รับ อันนี้เรื่องจริงคะ

ซึ่งการวางแผนการใช้จ่ายของเราทั้ง 8 ข้อ เราก็ได้แรงบันดาลใจจากหลากหลายคนที่ส่งต่อมาให้ เราจึงอยากส่งต่อให้ทุกคนที่ได้อ่าน

เป็นยังไงบ้างคะ สนใจอยากจดบัญชีกันบางหรือยัง ถ้ายังให้วนกลับไปอ่านใหม่ 555 (เราจะรู้แล้วนิ ไปด้วยกัน) เราตั้งใจอยากส่งต่อเรื่องนี้ให้ทุกคนได้อ่าน หวังแค่บางช่วงตอน อาจทำให้ใครบางคน อยากลอง จดบัญชีบ้าง หรือนำบางช่วงตอนไปปรับใช้กับตัวเองบ้าง หรือบางคนที่จดบัญชีอยู่แล้วจนมีเงินเก็บออมมากกว่าเราอีก ถ้าเค้าได้อ่านหวังว่าเค้าคงดีใจ ที่เห็นว่ามีอีกหนึ่งคน พยายามส่งต่อเรื่องราวการจดบัญชี เพื่อให้ทุกคนได้มี “บัญชีสะท้อนตัวตน” ของตัวเอง...

*[บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล]*

